

การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  
ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.  
2566

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ย. 2566

ศธ 04009/ว 3670 การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ  
ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566  
(ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 66)



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๓๖๓๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๓๓๒๒๙  
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานส่งคืนอัตราพนักงานราชการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารอัตรากำลัง  
ในภาพรวมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืน  
อัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากกรณีผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ครองตำแหน่งเดิม  
ลาออกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย พร้อมจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plan9hr@gmail.com ด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนอัตรารว่างพนักงานราชการที่ส่งคืนไว้เพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น  
และห้ามไม่ให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษานำอัตรารว่างที่ส่งคืนดังกล่าวไปใช้ทุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พัทฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

# สิ่งที่ส่งมาด้วย\_แบบรายงานส่งคืนฯ

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ